



ประจำวันที 21 เมษายน 2559

คำปราศรัยของประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม 21 เมษายน 2559



ศาลยุติธรรมได้กำหนดให้วันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็นวันศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อศาลยุติธรรมและประเทศชาติ ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลในอันที่จะสร้างความสงบสุขให้แก่บ้านเมือง ขจัดภัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทรงเล็งเห็นว่าการยุติธรรมอันเดียวเป็นการที่สำคัญยิ่งใหญ จึงมีพระราชดำริให้ปฏิรูประบบศาลไทยเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2425 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศาลสถิตยุติธรรม อันถือเป็นการวางรากฐานระบบศาลไทยอย่างเป็นทางการ จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 134 ปีแล้ว ที่ศาลยุติธรรมได้ดำรงบทบาทอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน สมดังพระราชประสงค์สืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

ในโอกาสที่วันศาลยุติธรรมเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านได้โปรดมั่นใจว่าศาลยุติธรรมจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ เป็นกลาง และเที่ยงธรรม ซึ่งผมได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมว่า “อำนวยความยุติธรรมโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม” การพิจารณาพิพากษาคดีต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม ต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ทั้งต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่ประเภทคดี นอกจากนี้ ผมยังได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วย ซึ่งในปีพุทธศักราช 2559 นี้ นับเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ศาลยุติธรรมจึงได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกลเกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี” ให้ประชาชนผู้มีรรรถคดีได้ร่วมใจกันยุติข้อพิพาทโดยการไกลเกลี่ยและประนีประนอมกัน อันเป็นการอำนวยความยุติธรรมทางเลือกให้แก่ประชาชนในสังคม และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติตลอดมา

โอกาสนี้ ผมพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบုญญาบารมิแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลอภิบาลให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีสติปัญญาที่เข้มแข็ง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของประเทศชาติสืบไป

